

Thánh Lễ Cầu Nguyện Cho Quê Hương & Dân Tộc Việt Nam Tại Sydney

50 Năm Viễn Xứ - 30/4/2025

Mỗi năm đến ngày 30 tháng Tư, Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam / Tgp Sydney đều tổ chức Thánh Lễ để Cầu nguyện cho Quê Hương và Dân tộc Việt Nam. Thánh Lễ năm nay được tổ chức vào lúc 7:00pm ngày 30/4/2025 tại Nhà Thờ Our Lady of Mt. Carmel, Mt Pritchard NSW 2177 do Đức cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Long OFM, Giám mục Giáo Phận Parramatta chủ tế cùng với hai cha trong ban Tuyên úy FX. Nguyễn Văn Tuyết, Phê rô Trần Văn Trợ đồng tế. Đức cha Vinh sơn tuy khác Giáo phận nhưng ngài lúc nào cũng rất nhiệt tình với Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam / Tgp Sydney.

Ban Thường vụ tổ chức Thánh Lễ rất chu đáo, ngoài ba lá cờ cầm tay còn có hai Đại Kỳ: Một cờ Việt Nam do 6 Trưởng Ban Mục vụ cầm, để nhắc nhở những người con xa xứ vẫn luôn nhớ về Đất Mẹ; một cờ Úc do các cháu Thanh niên cầm, để vinh danh đất nước đã cứu mang những người Việt tỵ nạn.

Trước Thánh Lễ là nghi thức Cầu nguyện ngoài Nhà thờ trước Kiệu Đức Mẹ La vang là Mẹ Bầu cử của Tổ quốc Việt Nam. Ba hồi chín tiếng chuông trống vang rền để chuẩn bị cho giây phút mặc niệm và Cầu nguyện cho các chiến sĩ đã hy sinh cho Tổ quốc, các Đồng bào đã bỏ mình trên đường tìm Tự Do cùng nhiều người đã chết vì bảo vệ Công lý.

“Chúng con tha thiết dâng lên Thiên Chúa đê mê kỷ niệm đau thương này để cầu nguyện cho Quê Hương và Dân Tộc Việt Nam được sống trong Hòa Bình và Công Lý Tự Do. Chúng con cũng cầu nguyện và tri ân nước Úc Đại Lợi và các quốc gia đã đón nhận chúng con...” Đó là những lời cầu nguyện của Đức cha Vinh sơn dâng lên Thiên Chúa, Mẹ Lavang và các Thánh Tử đạo Việt Nam trước khi theo đoàn rước tiến vào trong Nhà thờ.

Đức cha chủ tế cùng các Trưởng Ban Mục vụ vái nhang trước bàn thờ Tổ quốc và Thánh Lễ được tiếp tục như thường lệ. Trong bài giảng Lễ ngoài việc nhắc tới những mất mát lớn lao của những người xa Quê hương, nhưng được bù lại khi được hưởng một cuộc sống yên ổn, ấm no và Tự Do, Đức cha cũng nhắc nhở rằng chúng ta đang cùng với Hội Thánh mừng Chúa Phục sinh, Chúa đã chiến thắng tử thần và ánh sáng Phục sinh chiếu rọi Bình an cho nhân loại, mỗi người chúng ta cũng phải sống theo Lời Chúa đã dạy, luôn cầu nguyện hoặc bằng cách này cách khác, để ánh sáng Phục sinh chiếu rọi cho Quê hương, giúp những người anh chị em nơi quê nhà sớm được hưởng cuộc sống ấm no trong Công Lý, Tự Do và Hạnh Phúc.

Trước khi Kết Lễ, ông Nguyễn Ngọc Khiêm cảm ơn Đức cha Vinh sơn, quý cha cùng toàn thể Cộng đoàn đã nhiệt tình cộng tác để Thánh Lễ 50 năm Viễn xứ được tốt đẹp. Ca đoàn Ngôi Ba đã hát tặng Cộng đoàn một bài hát thật ý nghĩa “Con có một Tổ quốc Việt Nam, Quê hương con yêu quý ngàn đời, con hãnh diện và con vui sướng...”

Tom. Văn Hóa tường trình.









